

รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง  
เทศบาลตำบลศาลาด่าน  
เมื่อวันอังคาร ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศาลาด่าน

ผู้มาประชุม/ไม่มาประชุม

(ตามเอกสารแนบท้ายนี้)

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

นายพงศ์สวัสดิ์ ดำรงอ่องตระกูล ประธานที่ประชุม กล่าวทักทายผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน และ  
ดำเนินการเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน

- แนะนำตัวพนักงานเทศบาลใหม่จำนวน ๓ ราย และพนักงานจ้างเหมาบริการ กองคลัง ๑ ราย
  ๑. นายธนาชัย ฤกษ์ดี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน สังกัด สำนัก
  ๒. นางเอสรารัตนกระจำง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ สังกัด กองช่าง
  ๓. นายสรวิทย์ ชูศักดิ์ ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัด สำนักปลัด
  ๔. นางสาวสุมาลี กสิคุณ ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการแผนที่ภาษี กองคลัง

ก็ขอยินดีต้อนรับข้าราชการและพนักงานจ้างเหมาที่ได้มาร่วมเป็นครอบครัวศาลาด่านขอให้ปฏิบัติ  
หน้าที่ให้เต็มความสามารถตามที่ได้รับมอบหมายให้ยึดหลักในการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพื  
น้องประชาชน

- เรื่องที่จะแจ้งให้ทราบสืบเนื่องจากท่านนายอำเภอได้มีหนังสือด่วนที่สุดการควบคุมการกำกับ  
ดูแลสถานบริการที่มีลักษณะคล้ายกับสถานบริการ กรณีที่ปรากฏข่าวในสื่อเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม  
๒๕๖๕ มีเหตุยิงกันบริเวณร้านอาหารและลานจอดรถห้างบิ๊กซี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  
โดยมีกลุ่มคนใช้อาวุธปืนก่อเหตุและมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายราย และเมื่อวันที่ ๕  
สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้สถานประกอบการสถานบันเทิง Mountain B อำเภอ  
สัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายราย อำเภอเกาะลันตาพิจารณาแล้ว  
เห็นว่าเพื่อให้การควบคุมและกำกับดูแลสถานที่บริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการ  
ในลักษณะคล้ายสถานบริการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย  
สถานบริการและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นการป้องกันปัญหาการเกิดอัคคีภัยใน  
สถานบริการเพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินและชีวิตของผู้เข้ารับบริการจึงขอเชิญท่านร่วม  
ตรวจสถานบริการในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๒๐.๐๐ น. ให้พร้อมกัน ณ ที่ว่าการอำเภอ  
เกาะลันตา โดยเรียนเชิญนายเทศมนตรีน ปลัด ผู้อำนวยการกองช่าง เข้าร่วมด้วย
- เรื่องได้รับแจ้งว่าเจอซากปลาฉลามมาติดหน้าหาดพระแอะก็ได้รับการประสานงานมาความ  
จริงแล้วเหตุเกิดในพื้นที่ของเราเน้นย้ำให้งานป้องกันและงานเทศกิจ เรื่องของความรวดเร็วใน  
การลงพื้นที่ก็ขอฝากในโอกาสต่อไปด้วย.
- เนื่องจากวันที่ ๑๒ สิงหาคม เทศบาลตำบลศาลาด่านมีการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมฉลองพระ  
ชนมพรรษาพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีการปลุกต้นทองอุไร ให้พนักงานทุกคนไป

รวมตัวกัน ณ สามแยกถนนสายสะพานไทร-บ่อขยะ เพื่อร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ดังกล่าวก่อนเวลา ๙.๐๐ น. โดยพร้อมเพรียงกัน แต่งกายด้วยเสื้อสีฟ้า

- การจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลศาลาด่านนั้นได้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ก็ได้ดำเนินการมาแล้ว ๙ วัน ก็ต้องขอขอบคุณเราทุกคนรวมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศาลาด่านทุกท่านที่ได้เข้าร่วมและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
- เรื่องประกาศรับสมัคร อปพร. ถ้าเป็นไปได้ถ้าไม่ติดในระเบียบให้ไปดูพี่น้อง อสม. ที่เป็นผู้หญิงเชิญชวนให้มาสมัครได้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้มีบทบาทและได้รับการเรียนรู้ในการได้รับการฝึกอบรม อปพร. ด้วย ต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์และการให้ข้อมูลแนะนำเบื้องต้นเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเบื้องต้น

**ที่ประชุม**                      **รับทราบ/ดำเนินการ**

**ระเบียบวาระที่ ๒** เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

รับรองรายงานการประชุม ประจำเดือน กรกฎาคม เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

**ระเบียบวาระที่ ๓** เรื่องติดตามการดำเนินการจากการประชุมครั้งที่แล้ว และรายงานการดำเนินงาน

**นายอำนาจ สงบุตร ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล**

- ขอให้ผู้รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นเอกสารโครงการหรือการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ในการดำเนินการโครงการปลูกต้นไม้ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคมนี้ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในเรื่องของการกำหนดการต่าง ๆ นั้นก็ขอให้ทางหัวหน้าสำนักปลัดได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ขอความร่วมมือให้ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

**ที่ประชุม**                      **รับทราบและดำเนินการ**

**นางสาวธัญลักษณ์ ประดิษฐ์พรกุล ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด**

- สำหรับโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ในครั้งนี้ จะจัดกิจกรรมในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งตรงกับวันศุกร์ จะมีการจัดกิจกรรมช่องทางเทศบาลการปลูกต้นไม้ของอุไรตลอดถนนสายสะพานไทรมีต้นไม้ทั้งหมด ๒๔๕๕ ต้น ก็ได้ดำเนินการติดต่อประสานงานเรียนเชิญท่านนายอำเภอเข้าร่วมและเป็นประธานในพิธีเรียบร้อยแล้ว ส่วนกำหนดการนั้นเวลา ๙.๐๐ น. นายอำเภอเดินทางมาถึงและเปิดพิธี ก็จะแจ้งกำหนดการดังกล่าวในกลุ่ม LINE ของเทศบาลอีกครั้ง พร้อมทั้งแจ้งคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานต่างๆ

**ที่ประชุม**                      **รับทราบ**

**นายสุกรี แข็งแรง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง**

- เรื่องติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว
  ๑. เรื่องตัดหญ้านั้นก็ดำเนินการไปแล้ว
  ๒. เรื่องฝาท่อที่ชำรุดส่วนที่เร่งรัดเร็วที่สุดคือสนามกีฬา หลังจากตรวจพบมีการรายงานว่าจะเกิดความเสียหายในการจัดกีฬา ก็ได้ดำเนินการสั่งการให้ดำเนินการไปแล้ว ในส่วนที่ยังตกลงอยู่ในพื้นที่ถนนสายคอกวาง และอีกหลายหลายที่กำลังสรุปดำเนินการอยู่



๓. ตรวจสอบพื้นที่ที่มีดินสไลด์ต่อนี้ก็จะเจอหน้าเหตุการณ์ที่จะพบเห็นโดยเฉพาะงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะทราบก่อนกองช่างเนื่องจากอาจจะมีการได้รับแจ้งมาก่อนโดยทางกองช่างก็พร้อมที่จะดำเนินการในส่วนที่เรือที่ต้องดำเนินการให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นในการแก้ไขปัญหาเฉพาะจุด

๔. การดำเนินการในเรื่องของน้ำขังอาจจะต้องชี้จุดในบางครั้งคราว บางพื้นที่ที่ร่องชลอน้ำหลาก มีช่วงฝนตกน้ำหนักถนนอาจจะมึน้ำขังสักพักก็จะหายไปลงคูคลอง ซึ่งต้องใช้เวลา ๒-๓ ชั่วโมง

งานอื่นๆกองช่างก็ดูแลติดตามอยู่กับงานทุกๆเรื่องที่เกิดขึ้น ทำตามสิ่งที่เกิดขึ้นโดยการกระชั้นชิด เช่น เรื่องที่ดินที่ถนนสาธารณะที่ได้ติดตามไปในเรื่องของซอยแหลมทองกลาง เพราะเป็นถนนสาธารณะที่ชัดเจน ก็ได้ตามไปที่ที่ดินเพื่อขอระยะความกว้างของถนน มีความกว้าง ๘ เมตร แต่ปรากฏว่ามีการปิดถนนคอนกรีตทางลงมีการปิดตายและมีการปลูกต้นไม้ ซึ่งผมก็ได้ติดตามได้หลักฐานจากที่ดิน เรื่องนี้จะตามให้ถึงตัวบุคคลที่ทำถนนเส้นนั้นปิดเรียบไป จะต้องเข้าไปเจรจาเพื่อที่จะปรับปรุงถนนเส้นนั้น เนื่องจากมีผู้ใช้ถนนเส้นดังกล่าวเยอะ ก็เป็นเรื่องที่กองช่างจะแก้ปัญหาเพื่อที่จะให้ได้รับความสะดวกในพื้นที่นั้น ส่วนอื่นๆที่เป็นนโยบายเร่งรัดหรือเร่งด่วนทางกองช่างก็ยินดีหรือส่วนไหนที่ต้องการความร่วมมือหรือขอรับความช่วยเหลืองานของช่างก็ยินดีอย่างยิ่ง ขอขอบคุณครับ

ที่ประชุม รับทราบ

ประธาน

เรื่องกรณีที่สาธารณะของโละคุดยงที่นสล. ที่มีการไปขึ้นป้าย ทางหมู่บ้านเองและผู้แทนของเราให้เราทำหนังสือประสานงานเบื้องต้นกับสำนักงานที่ดินของเกาะลันตาเพื่อเร่งรัดสอบเขตให้มีเจ้าหน้าที่ราววัดที่ดินไปยืนยัน โดยให้มีกำนันผู้ใหญ่บ้านไปยืนยัน เรื่องนี้เป็นเรื่องด่วนที่เราต้องรีบดำเนินการประสานงานก็มอบให้ทางฝ่ายกองช่างไปประสานงานกับสำนักงานที่ดิน เพื่อไปยื่นสอบเขตใหม่และประมาณการราคาเท่าไร ให้ช่วยเร่งรัดไม่อย่างนั้นเราจะโดน ๑๕๗ ในส่วนของฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุดบริเวณในไร่หน้าโรงแรมชฎาให้รีบดำเนินการด้วย

ที่ประชุม รับทราบและดำเนินการ

นายอำนาจ สงบุตร ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล

ขอเสนอเรื่องที่ดินที่สาธารณะที่เป็นประเด็นในขณะนี้ ก็ได้ไปดูคร่าวๆในคำพิพากษาเป็นคดีความผิดทางอาญาที่ว่าถึงศาลฎีกายกฟ้อง หมายถึงว่าเค้าไม่ได้มีเจตนาที่จะบุกรุกก็เลยพ้นผิดในทางอาญา ก็ไม่ได้หมายความว่าเรามีกรรมสิทธิ์ในที่ดินเหนือถนน. ตรงนั้น แนวทางคือจริงๆแล้วทางนิติกรได้ทำหนังสือไปยังที่ดินขอตรวจสอบแนวเขตแล้ว แต่ว่าด้วยลำดับคิวการยื่นนั้นต้องรอเลยทำให้ช้า ก็ได้ให้ทางนิติกรทำหนังสือเร่งรัดไปตามข้อเท็จจริงที่มีบุคคลไปประกาศแสดงกรรมสิทธิ์ว่าเป็นที่ของตนเอง เอาหลักฐานนี้ทำหนังสือเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเร่งรัดติดตาม การขอตรวจสอบแนวเขต ผมเรียนว่าการตรวจสอบแนวเขตต้องทำโดยเจ้าพนักงานที่ดิน เราจะไปชี้แนวเขตโดยพลการไม่ได้ เพราะถ้าเป็นคดีความไม่มีน้ำหนักเพียงพอในการอ้างอิง ขั้นตอนในการดำเนินการเมื่อเจ้าหน้าที่ที่ดินชี้แนวเขตก็ต้องประสานกับอำเภอเพื่อนำอส. หรือทางตำรวจลงพื้นที่ด้วย ในวันที่ชี้แนวเขตเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เอง เมื่อมีการชี้แนวเขตก็ต้องมีการลงหลักปักเสาให้แนวเขตชัดแล้วก็ต้องมีป้ายประกาศว่าเป็นที่ราชพัสดุที่นสล. เนื้อที่เท่าไรก็ต้องมีแผนที่ประกอบและห้ามคนบุกรุก และพอเกิดว่าเราดำเนินการในส่วนนี้แล้วเสร็จจากนั้นถ้าบุคคลที่อ้างสิทธิ์เข้าไปดำเนินการถ่างป่าหรือปลูกต่ออีก

ถือเป็นการบุกรุก ที่นี้การดำเนินคดีก็จะไม่เป็นการฟ้องซ้ำ แต่ลักษณะที่เป็นอยู่อย่างนี้นั้นเราไม่สามารถที่จะดำเนินการอะไรได้ไปทำก็ถือเป็นการฟ้องซ้ำ เพราะศาลฎีกาเอาเรื่องไปแล้ว เมื่อเราไปปักหลักประกาศแนวเขตเรียบร้อยถ้าเค้ามามีการปลูกป่าล้มไว้ก่อนแล้วและมีมีการเข้าไปเก็บผลป่าล้ม เราก็ต้องฟ้องขับไล่ อันนี้ก็เป็นคดีทางแพ่งและนี่คือแนวทางก็ขอเรียนท่านนายกเพื่อทราบ

- ส่วนที่อธิบายน้ำฝาท่อระบายน้ำนั้น ผมขอเรียนว่าเทศบาลเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลและบำรุงรักษาทางระบายน้ำถนนต่างๆ ถ้าเกิดว่าฝาท่อระบายน้ำไม่มีหรือชำรุดก็อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ถ้าหากมีผู้ได้รับบาดเจ็บก็ถือเป็นการละเมิด การละเมิดจากการละเลยจากหน้าที่ เราต้องรับผิดชอบหากเค้ามามีการประมาทด้วยก็อาจจะเป็นการประมาทร่วม ถ้าเกิดเป็นคดีความก็ต้องฟ้องศาลปกครองโดยฟ้องเทศบาล ทางเทศบาลก็ต้องสอบสวนว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบเรียนให้ท่านนายกเพื่อทราบ

ที่ประชุม รับทราบ

นางสาวธัญญลักษณ์ ประดิษฐ์พรกุล ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

- เรียนนายกเทศมนตรีและผู้บริหาร ปลัด หัวหน้าส่วน และครอบครัวศาลาด่าน สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่แล้ว
  ๑. ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดทำความสะอาดในพื้นที่ทำเรื่องนัดคิวไม่ได้น่าจะต้องดำเนินการหลังกีฬาของเทศบาล
  ๒. งานเกี่ยวกับการตรวจสอบถังดับเพลิงและอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดับเพลิงได้ตรวจสอบแล้วยังสามารถใช้งานได้
  ๓. การจัดตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อสติ๊กเกอร์ตอนนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่ประชุม รับทราบ

นายสุกฤษฎ์พงษ์ วจเจติย์ ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่านคนที่ ๑

- ในส่วนของการสำรวจตรวจสอบถังดับเพลิงนั้น ให้ไปดูสำรวจทั้งตำบลส่งรายงานให้ผมด้วยว่าร้านค้า ผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะสถานบันเทิง ร้านอาหาร ที่ใดมีระเบียบกำหนดไว้ให้มีถังดับเพลิงนั้น โดยอาจจะมีการวางแผนในการลงสำรวจในแต่ละหมู่บ้าน และฝากให้หนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปศึกษาระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ สิทธิหน้าที่ ระเบียบว่าด้วยอปพร. ของกระทรวงมหาดไทย หนังสือ๑๗๙ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ

ที่ประชุม รับทราบและดำเนินการ

นายอำนาจ สงบุตร ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล

- ในเรื่องของถังดับเพลิงนั้นเพื่อความรอบคอบขอเน้นย้ำที่สุดในจุดเสียงที่สุดคือสถานประกอบการร้านค้าคาราโอเกะต่างๆ สถานบันเทิงหรือสถานประกอบการที่อาจจะเข้าข่าย เมื่อเกิดเหตุแล้วจะเป็นปัญหา ที่ถังดับเพลิงให้ออกแบบเป็นสติ๊กเกอร์แล้วเวลาเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจให้มีการบันทึกไว้ที่ถังดับเพลิงวันเวลาที่ลงตรวจว่าใช้ได้หรือไม่ เพื่อเป็นหลักฐานแล้วก็ให้มารายงานว่าในเดือนนี้ไปตรวจที่จุดไหน แล้วผลเป็นอย่างไร ใช้ได้หรือไม่อย่างไร นี่ก็เป็นหลักฐานสำคัญเมื่อเกิดเหตุแล้วเราไม่สามารถควบคุมได้ อย่างน้อยเราก็มีหลักฐานว่าเทศบาล



ไม่ได้ละเว้นหรือละเลยต่อหน้าที่ ถ้าตรวจแล้วถึงดับเพลิงใช้การไม่ได้ก็ต้องมีคำสั่งหรือหนังสือแจ้งว่าใช้ไม่ได้ให้สถานประกอบการได้รับรู้และทราบ ในส่วนของสถานประกอบการต่าง ๆ นั้น ผมมองว่าสถานประกอบการเองหรือเจ้าของเป็นผู้รับผิดชอบทั้งดับเพลิง แต่ถ้าหากเป็นอาคาร บ้านเรือน ที่พักอาศัย ที่สาธารณะ ท่าเทียบเรือ นั้น เป็นหน้าที่ของทางเทศบาลเราจะต้องจัดหาทดแทน ดังนั้นถ้าหากเป็นสถานประกอบการหรือสถานบันเทิงเอกชนต่างๆเมื่อสำรวจแล้วถึงดับเพลิงไม่สามารถใช้การได้นั้น ก็ให้ทำหนังสือแจ้งไปด้วยโดยให้มีกำหนดว่าให้แก้ไขภายในกี่วัน จะได้รอบคอบและมีหลักฐานก็ขออย่าในประเด็นนี้เพื่อไม่ให้ปล่อยผ่าน ให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปทำทะเบียนคุมไว้ให้เรียบร้อย ที่ไหนที่เราจะต้องตรวจเป็นการเฉพาะคือผมขอเรียนว่าเรามีหน้าที่ตามพรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ทำทะเบียนคุมไว้ไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการคาราโอเกะ ผับ โรงแรม และต้องดูว่าโรงแรมขนาดนี้จำเป็นต้องมีทั้งดับเพลิงเท่าไร ให้ไปศึกษาดู ในส่วนของงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อสต็อกเกอร์เพื่อติดตั้งดับเพลิงนั้นสามารถเบิกได้เพราะอยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาล

### ที่ประชุม รับทราบและดำเนินการ

#### ประธาน

- ท่านใดมีประเด็นเพิ่มเติมใหม่ในเรื่องนี้ถ้าไม่มีให้ถือนำไปปฏิบัติด้วยที่ประชุมรับทราบและนำไปปฏิบัติ

### ว่าที่ร้อยตรีหญิงสังพร ใจดี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน

- งานเทศกิจเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ได้รับเรื่องร้องเรียนของการเผาขยะบริเวณทางเข้าโรงแรมรีแล็กซ์เบย์ทางเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าการเผาเปลือกมะพร้าวทำให้เกิดควันรบกวนชาวบ้านในพื้นที่ข้างเคียง โดยแจ้งให้นำน้ำมารดดับไฟเรียบร้อยแล้ว ส่วนในวันที่ ๒๑ กรกฎาคมที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่เทศกิจ ๖ นาย ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตรับผิดชอบหมู่ที่ ๑ ตำบลศาลาด่านพบว่ามีพ่อค้าตั้งแผงขายทุเรียนบนทางเท้าโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ขอความร่วมมือมาแล้วสามครั้ง และครั้งต่อมาได้แจ้งหนังสือบันทึกแจ้งเตือนคำสั่งของเจ้าพนักงานให้พ่อค้ารับทราบและแจ้งเตือนในลำดับต่อมา ส่วนล่าสุดวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้รับเรื่องร้องเรียนเรื่องสุนัขไล่รถสามล้อของชาวบ้านทำให้เกิดอุบัติเหตุหน้าร้านถ่วงอก ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ลงตรวจสอบและพูดคุยกับร้านถ่วงอกพบสุนัขของตัวซึ่งทางเจ้าของร้านบอกว่าจะไม่ใช่สุนัขของตนเองที่ไล่รถชาวบ้าน เจ้าหน้าที่ก็จะติดตามลงพื้นที่ตรวจสอบต่อไป

### ที่ประชุม รับทราบ

### นายอำนาจ สงบุตร ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล

- งานเทศกิจขอให้ไปดูขอข่วยภารกิจเราที่มีหน้าที่โดยตรง ต้องตรวจเชิงรุกในส่วนของประเด็นเรื่องร้องเรียนเราก็ต้องลงไปตรวจสอบตามที่ได้รับเรื่องร้องเรียน ผ่ากประเด็นของสุนัขไล่กัดคนนั้น สำหรับคู่มือกับเจ้าของสุนัขนั้นก็ว่าไปตามกระบวนการของกฎหมาย แต่ในส่วนของเทศบาลก็มีหน้าที่ในการตรวจสอบว่าสุนัขนั้นเป็นสุนัขที่มีเจ้าของหรือไม่อย่างไรนั้นก็เกี่ยวข้องกับพรบ.สาธารณสุขด้วยการออกในภารกิจตรงนี้ต้องออกร่วมกับงานสาธารณสุขภารกิจของงานเทศกิจเองก็คืองานอำนวยความสะดวกแต่อำนาจตามกฎหมายจริงอยู่ในภารกิจ

ของพรบ.สาธารณสุข ให้ไปคิดว่าเราจะมีกรออกเทศบัญญัติเรื่องของการควบคุมสุนัขหรือไม่  
อย่างไร เมื่อเราไปตรวจสอบแล้วหากเป็นสุนัขที่มีเจ้าของเราก็ต้องมีหนังสือเป็นลายลักษณ์  
อักษรว่ากล่าวตักเตือนให้เขาปฏิบัติอย่างไร เทศบาลต้องมีคำแนะนำ และวิธีปฏิบัติ หากว่าเป็น  
สุนัขจรจัดเราก็ต้องดำเนินการ หากมีการร้องเรียนและได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วที่เป็นกรณี  
ที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ขอให้มีการทำหนังสือแจ้งไปยังผู้ร้องเรียนหรือร้องทุกข์ให้ได้  
ทราบว่าการเทศบาลได้มีการดำเนินการอย่างไรในข้อเท็จจริงนั้นๆ

#### ที่ประชุม รับทราบและดำเนินการ

##### ประธาน

- ในเรื่องของสุนัขนั้นจะมีสุนัขที่มีเจ้าของและสุนัขจรจัด คนเลี้ยงสุนัขนั้นข้อสำคัญคือเวลาออก  
นอกบ้านนั้นต้องมีผู้ควบคุมสุนัข มีปลอกคอต้องมีการจูง การจัดโซนหรือเส้นทางสุนัขเดินนั้น  
ถ้าเรามวลชนหรือชุมชนมองว่าไม่เหมาะสมเราก็สามารถเชิญหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาประชุม  
หารือร่วมกัน เช่น ปศุสัตว์อำเภอ ท้องถิ่นเรา เจ้าพนักงาน นายกฯ ปลัด เป็นต้น มาคุยกันว่า  
ในลักษณะอย่างนี้นั้น เราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรเนื่องจากว่าเราเป็นองค์กรที่ต้องดูแลคน  
โดยรวมทั้งหมด ดังนั้นการอยู่ร่วมกันต้องมีการแบ่งหรือจัดสรร เราจะไม่ใช่คำว่าการปฏิเสธ  
ยกเว้นแต่เป็นกฎหมายที่ต้องปฏิบัติ เพราะฉะนั้นถ้าเราจะหาทางออกในเรื่องนี้นั้นเราต้องมี  
การพูดคุยหารือกันว่าเรื่องอะไรบ้างที่คุณควรทำ เรื่องอะไรบ้างที่คุณต้องการช่วยให้เราทำ  
เรื่องอะไรบ้างที่ต้องร่วมมือกันทำ กรณีสุนัขจรจัดนั้นเจอเมื่อไหร่ก็ต้องแจ้งปศุสัตว์อำเภอ  
ดำเนินการ

#### ที่ประชุม รับทราบและดำเนินการ

##### นางสาวธัญญลักษณ์ ประดิษฐ์พรกุล ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

- เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่แล้ว  
๑. การจัดตั้งถึงขยะบริเวณสนามเด็กเล่นหน้าสำนักงานเทศบาลได้ดำเนินการแล้ว  
๒. สติ๊กเกอร์รถขยะได้ดำเนินการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างทำเรื่องเบิกจ่าย  
๓. การดำเนินการซ่อมรถตักได้ส่งเรื่องญัตติเข้าสภาแล้วเนื่องจากเป็นการซ่อมใหญ่ขอโอน  
งบประมาณเพื่อซ่อม

#### ที่ประชุม รับทราบ

##### นายสุรศักดิ์ ขาวเชื้อ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

- เรียนนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ปลัด หัวหน้าส่วน และพี่น้องครอบครัวศาลาด่านทุกคน  
ในส่วนของงานยุทธศาสตร์และงบประมาณได้รับมอบหมายจากปลัดให้ช่วยเหลืองานเอกสาร  
งบประมาณ ก็ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องทุกกองและผู้ที่มีส่วนร่วมทุกฝ่ายในการช่วยกร่าง  
ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ สรุปเรามียอดที่ ขอดังจ่ายงบประมาณ  
๗๑,๘๔๒,๗๕๑ บาท  
ซึ่งเป็นประมาณการรายรับอยู่ในหมวดรายได้จัดเก็บเอง ๑๘,๕๘๑,๐๐๐ บาท  
ประมาณการว่าจะได้รับภาษีจัดสรร ๒๓,๖๘๓,๐๐๐ บาท  
ประมาณการว่าจะได้รับรายได้อุดหนุนจากรัฐบาล ๒๙,๕๗๘,๗๕๑ บาท  
รวมทั้งสิ้น ๗๑,๘๔๒,๗๕๑ บาท



ซึ่งประมาณการรายจ่ายตั้งไว้ในยอดเดียวกันซึ่งเป็นงบประมาณสมดุล ซึ่งแยกเป็น  
งบกลาง ๑๑,๔๑๗,๐๒๙ บาท  
งบลงทุน ๗,๑๙๓,๕๐๐ บาท  
งบเงินอุดหนุน ๔,๘๙๐,๖๖๐ บาท  
ซึ่งถ้าเราแยกเป็นแผนบริหารงานทั่วไปรับผิดชอบโดยสำนักปลัดและกองคลังอยู่ที่  
๒๖,๑๖๕,๓๕๐ บาท  
และแผนงานรักษาความสงบภายในดูแลโดยงานป้องกันและงานเทศกิจ ๓,๔๐๐,๙๖๕ บาท  
แผนงานการศึกษา กองศึกษา ๑๗,๕๒๗,๖๒๒ บาท  
แผนงานสาธารณสุข สำนักปลัด ๑,๖๒๙,๑๑๐ บาท  
แผนงานสังคมสงเคราะห์ สำนักปลัด ๑,๐๙๓,๒๐๐ บาท  
แผนงานเคหะและชุมชน กองช่างร่วมกับงานสาธารณสุขบางส่วน ๖,๑๑๓,๔๑๐ บาท  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน พัฒนาชุมชน สำนักปลัด ๑๘๐,๐๐๐ บาท  
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการกองการศึกษาร่วมกับงานท่องเที่ยวสำนักปลัด  
๒,๙๒๖,๔๑๐ บาท  
แผนงานอุตสาหกรรม กองช่าง ๙,๕๓๒,๑๘๐ บาท  
แผนงานเกษตร งานสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด ๑,๘๕๗,๓๗๕ บาท  
รวมทั้งสิ้น ๗๑,๘๔๒,๗๕๑ บาท

ซึ่งมีรายละเอียดท่านนายกได้เสนอญัตติให้สภาแล้วและประธานสภาได้ทำหนังสือเชิญประชุม  
ซึ่งเป็นเวลาเดียวกันที่เลขานุการสภาต้องเร่งรวบรวมที่ทางบริหารจะเสนออะไรบ้างเข้าวาระ  
ก็มีวาระที่จะเสนออีกวาระหนึ่ง วาระของการกันเงินการเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงของงบที่ได้กันไว้  
แล้ว ๒ รายการ ตามระเบียบงบประมาณข้อ ๓๐ ประกอบระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน มี  
โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานไทร-บ่อขยะ เนื่องจากมีการแก้ไขแบบ  
หรือรายการเปลี่ยนข้อความในคำสั่งชี้แจงก็เป็นระยะทางที่ลดลงและรายละเอียดของไหล่  
ทางแก้ไขจากดินลูกรังเป็นดินถม ส่วนอีกโครงการคือโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำจากหน้า  
ริสอร์ทอาร์ถึงคลองบ้านในไร่ แก้ไขขนาดฟุตบอลและขนาดท่อ ประเด็นการขอโอน  
งบประมาณในหมวดครุภัณฑ์ที่ได้เข้าสภามีทั้งหมด ๑๖ รายการ ซึ่งรวมกับรายการรถดักด้วย  
ขอบคุณครับ

#### ที่ประชุม รับทราบ

#### นายอนันต์ แดงกุล ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

- เรียนนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ปลัด หัวหน้าส่วน และพี่น้องครอบครัวศาลาตำบลทุกคน  
สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว เรื่องการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการก็จะขอแจ้งให้ทราบ  
ว่าทางงานการเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการจัดทำโครงสร้างส่วนราชการขึ้นใหม่ ตามที่ได้รับ  
มอบหมายจากท่านปลัด จะให้ดำเนินการจัดทำในส่วนของ ๒ ส่วนราชการและ ๒ ฝ่ายได้  
ดำเนินการถึงขั้นตอนของการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินตัวชี้วัด ในส่วนของส่วน  
ราชการมีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการสังคม ฝ่ายบริหารการศึกษาภายใน  
กองการศึกษา ฝ่ายอำนวยการภายในสำนักปลัด ซึ่งได้โทรหารือกับทางจังหวัดตามที่ได้รายงาน  
ไปในส่วนของผลการดำเนินงานได้ดำเนินการไปแล้ว ๖๐ - ๗๐% ในส่วนของทั้งหมดก็ได้เข้า  
ปรึกษาหารือกลุ่มบริหารงานบุคคลที่ท้องถิ่นจังหวัด ที่เราได้ดำเนินการไปแล้วไม่ถูกต้อง  
ทั้งหมดเป็นการดำเนินการในรูปแบบของภาพรวมในเทศบาลแต่โดยตามระเบียบหลักเกณฑ์

ทางจังหวัดแจ้งว่าจะต้องเจาะลึกไปเฉพาะของกองนั้นๆ คือรายละเอียดที่เราได้ทำไปแล้วนั้นยังไม่ถูกต้อง คือถูกต้องแค่บางส่วน จะต้องลงลึกในส่วนของรายละเอียดจะต้องเป็นแผนของกองนั้นๆ ถ้าการควบคุมภายในหรือการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับงานต่างๆก็ต้องเป็นของกองนั้นๆ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานจะต้องจัดทำเรื่องเหล่านี้ขึ้นมา เพื่อนำเสนอกับข้ออื่นๆที่มีอีก ๓ ด้าน และได้หารือกับปลัดว่าเนื่องจากในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ จะต้องหยุดไว้ก่อน เนื่องจากมีรายละเอียดที่เยอะมาก และต้องเร่งดำเนินการของการเปิดฝายให้แล้วเสร็จก่อน และจะดำเนินการเปิดกองอีกครั้งในภายหลัง เนื่องจากจะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่รับผิดชอบในงานนั้นด้วย มีแผนและวิธีการที่ละเอียดพอสมควร และในส่วนของการกำหนดฝายนั้นได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการไปแล้วก็ยังคงขาดในส่วนของตัวเองผู้นำชุมชนก็ขอนำเรียนท่านนายกกว่าจะเลือกผู้นำชุมชนท่านใดเพื่อเป็นคณะกรรมการร่วมโดยเสนอรายชื่อ ๒ ท่าน คือ ๑. นายชอบ ทับทอง และนายสมบูรณ์ ดำรงอ่องตระกูล ได้หรือไม่อย่างไรครับ

ประธาน เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการตามเสนอครับ

นางสาวสุภารัตน์ สุขรักษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

- เรียนนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ปลัด หัวหน้าส่วน และครอบครัวศาลาด้านทุกคน กองคลังก็ขอรายงานงบทำเนินงานของเทศบาลตำบลศาลาด่าน มีรายรับทั้งหมด ๕๒,๓๐๓,๓๓๓.๘๐ บาท  
รายจ่าย ๔๐,๔๗๗,๙๒๖.๙๙ บาท  
หนี้ผูกพันที่ทำสัญญาไว้แล้ว ๗๔๖,๑๘๔.๓๓ บาท  
เงินคงเหลือที่จะใช้จ่ายในงบประมาณได้ ๙,๐๗๙,๒๒๑.๗๖ บาท
- และรบกวนให้แต่ละฝายหรือกองช่วยสำรวจครุภัณฑ์ที่ชำรุดบกพร่องที่เตรียมจะรอจำหน่าย เนื่องจากสิ้นปีเราจะต้องมีการลงทะเบียนครุภัณฑ์และทรัพย์สินที่เราได้มาในระหว่างปีและส่วนครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหายระหว่างปีหรือตกสำรวจในปีก่อนหน้า เรายังขายทอดตลาดไม่หมด ให้แต่ละกองฝายงานตรวจสอบครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหายของตนเองให้ละเอียดครบถ้วนก่อนวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อที่จะให้งานพัสดุได้เตรียมครุภัณฑ์ต่างๆเพื่อจำหน่ายส่วนการจัดซื้อจัดจ้างที่จะเหลืออีกหนึ่งเดือนข้างหน้า ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ให้แต่ละส่วนหรือกองสำรวจครุภัณฑ์ที่ต้องการที่จะซื้อ และเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ก่อนวันที่ ๑๕ กันยายน เพราะครุภัณฑ์ทุกอย่างต้องมีการลงทะเบียนในระบบเพื่อจัดทำบัญชีภาครัฐต่อไป ก็ขอเรียนแจ้งเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ

ที่ประชุม รับทราบและดำเนินการ

ประธาน

- ผูกเน้นย้ำทุกส่วนเรื่องครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพที่ต้องการจำหน่ายขายทอดตลาดในแต่ละปีหากมีให้ทำบันทึกแจ้งอย่าให้เหลือค้างไว้พยายามทำให้เป็นปัจจุบันแต่ถ้าครุภัณฑ์หรือสิ่งของสูญหายก็ให้กองหรือส่วนนั้นเป็นผู้รับผิดชอบ

ที่ประชุม รับทราบและดำเนินการ



## ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ/พิจารณา

### นายธีรวัฒน์ พันธชาติ ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการตัดหญ้า

- เรื่องที่จะเสนอคือเรื่องของรถที่จอดอยู่ข้างถนนนั้นทำให้ผมไม่สามารถที่จะทำการตัดหญ้าตรงนั้นได้ เนื่องจากเกรงว่าจะมีสิ่งของกระเด็นถูกรถ
- เรื่องของการเบื่อน้ำมัน ไม้กวาด ถุงดำ บางครั้งเมื่อมาที่เทศบาล เพื่อที่จะเบิกวัสดุดังกล่าว เมื่อมาถึงก็ไม่สามารถเบิกได้ เช่น ถุงดำ ทำให้ไม่สามารถที่จะแยกขยะ หลุม เศษไม้ ได้
- และในส่วนของการทุกขยะ เนื่องจากมีอายุการใช้งานที่นานแล้วก็มีการชำรุดผุพังแล้ว อยากรได้ ๒ คัน คือ เพื่อใช้ที่ท่าเรือศาลาด่าน และหน้าโรงเรียนศาลาด่าน เพราะมีปริมาณขยะที่เยอะ

### ที่ประชุม รับทราบ

### พนักงานจ้างเหมาบริการตัดหญ้า

- ขอฝากให้ผู้เก็บขยะรถขนขยะนั้นช่วยเก็บขยะที่จุดพักขยะให้สะอาดด้วย เนื่องจากบ่อยครั้งที่รถขยะขาดทำให้ขยะตกลงบนถนนหรือข้างถังขยะ ทำให้มีชาวบ้านมาตำหนิพนักงานตัดหญ้าบ่อยครั้ง

### ที่ประชุม รับทราบ

### ประธาน

- ในเรื่องของการดำเนินการตัดหญ้าในพื้นที่เทศบาลตำบลศาลาด่านยังถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไรนัก ก็ค่อยดูในงบประมาณถัดไป เราจะมีการเพิ่มจำนวนพนักงานจ้างเหมาจาก ๕ เป็น ๑๐ คนเท่าที่ดูยังมีบางส่วนที่ยังเป็นปัญหาอุปสรรค ลองสลับสับเปลี่ยนโซนการตัด หลังจากนั้นขอมอบหมายให้ นายธวัชชัย วจเจดีย์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กองช่าง เป็นผู้ดูแลควบคุมทั้งหมด ทั้ง ๑๐ คน ในงบประมาณถัดไป มีปัญหาให้ผ่านนายธวัชชัย วจเจดีย์ เพื่อที่จะมารายงานกับผู้อำนวยการกองช่าง เพื่อแก้ไขต่อไป ก็ขอมอบอำนาจเบ็ดเสร็จให้ในการกำหนดพื้นที่ร่วมกับผู้อำนวยการกองช่าง ให้ไปทำแผนว่าแต่ละคนหรือแบ่งเป็นคู่มือหน้าที่รับผิดชอบตรงไหนบ้างหากมีการสั่งแล้วไม่ปฏิบัติตามก็ให้ทำเป็นบันทึกมาเพื่อที่จะให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยครับ

### ที่ประชุม รับทราบและดำเนินการ

### นายวิรุฒ กสิคุณ ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ

- เรียนนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ปลัด หัวหน้าส่วน และครอบครัวศาลาด่าน ผมในฐานะประชาชนหมู่ที่ ๕ ก็เห็นสองข้างทางของหมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๔ รกมากขาดการดูแลซึ่งถนนสายดังกล่าวเป็นของทางหลวงชนบท ซึ่งเมื่อก่อนเราเป็นผู้ตัดอยู่ ปัจจุบันเราไม่ได้ดำเนินการในส่วนนั้น ก็อยากฝากแทนชาวบ้านว่าทางเทศบาลสามารถเข้าไปดูแลในส่วนนั้นได้หรือไม่ ผมก็รับเรื่องจากชาวบ้านมาหลายครั้งหลายคราวแล้ว ก็พยายามแจ้งชาวบ้านว่าเป็นอำนาจของทางหลวงชนบท ไม่ใช่อำนาจของเทศบาล ชาวบ้านมองว่าเราพลักภาระ ก็ขอปรึกษาท่านนายก ปลัด ว่าจะดำเนินการอย่างไรในการตัดหญ้าสองข้างทางของบ้านโละดู่หุงและทุ่งหีเพ็ง ครับ ขอขอบคุณครับ

### ที่ประชุม รับทราบ

นายสุกฤษฎีพงษ์ เวเจตีย์ ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่านคนที่ ๑

- เรื่องรถรุ่นของหมู่ ๑ ซึ่ง เป็นฟุตบอลกว้างต้องเก็บกวาดหญ้า ผ่าผู้อำนวยการกองคลัง เนื่องจากมีอายุการใช้งานที่นานมากแล้ว ก็ขอให้ดำเนินการเปลี่ยนให้ด้วย
- ในส่วนของเส้นทางถนนหมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๕ นั้นซึ่งอยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลศาลาด่านของเรา ก็ต้องรับผิดชอบดูแลก็ขอให้ผู้อำนวยการกองช่างมอบหมายให้คนตัดหญ้าดำเนินการตัดหญ้า สองข้างทางทั้งหมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๕ ด้วย
- และฝากให้งานจ้างเหมาตัดหญ้าปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ และในเรื่องของการแต่งกายให้แต่งกายพร้อมที่จะปฏิบัติงาน มีการป้องกันที่ดี ต่อไปจะจัดชุดฟอร์มให้ทุกคน เพื่อป้องกันความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานด้วยครับขอบคุณครับ

ที่ประชุม รับทราบและดำเนินการ

นายอำนาจ สงบุตร ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลศาลาด่าน

- ในเรื่องของการตัดหญ้าในการทำสัญญา TOR ให้ควบคุมในเรื่องของการดูแลรักษาความสะอาด อย่าระบุพื้นที่รับผิดชอบ ให้มาอยู่ภายใน ให้ดูแลรักษาความสะอาดในเขตเทศบาล ไม่ว่าจะเป็นถนนของแขวงทางหลวงชนบทหรืออื่นๆแต่โดยพรบ.เทศบาลเรามีหน้าที่อยู่แล้วในการรักษาความสะอาด เพราะฉะนั้นเราก็สามารถดำเนินการได้ เพียงแต่ทำให้ไปทำ TOR ให้ครอบคลุม ตอนนี้เรื่องของการตัดหญ้าที่มีปัญหานั้นเนื่องจากมีคนน้อยแต่ถ้ามีคนเพิ่มขึ้นและมีผู้ควบคุมดูแลบริหารจัดการ หรืออาจจะให้ในหนึ่งเดือนมีการจัดเก็บขยะชายหาด ๑ ครั้ง เนื่องจากเราเป็นเมืองท่องเที่ยว ทุกพื้นที่ต้องสะอาด ผมยืนยันว่าสามารถทำได้และจะดีขึ้นครับ  
ขอบคุณครับ

ที่ประชุม รับทราบและดำเนินการ

ประธาน

- ผ่าในการทำงานของเราต้องขอขอบคุณเราทุกคนงานที่ออกมาได้เกิดจากความร่วมมือของทุกงานทุกฝ่ายโดยให้เรายึด ๖ หลักธรรมาภิบาล ๑. หลักนิติธรรม การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ๒. หลักคุณธรรม การยึดมั่น ถือมั่นในคุณธรรมความดีงาม ความถูกต้อง ๓. หลักความโปร่งใส ความถูกต้อง ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ ๔. หลักการมีส่วนร่วม จะทำอย่างไรให้ภาคีเครือข่ายทุกองค์กรหรือหน่วยงานมีส่วนร่วม ๕. หลักความรับผิดชอบต่อ ๖. หลักของความคุ้มค่า บุคลากรหากมีความจำเป็นที่ต้องช่วยเหลือในตำแหน่งอื่นด้วยก็จำเป็นเพราะเราไม่สามารถที่จะให้องค์กรสมบูรณ์แบบได้ ๑๐๐% ด้วยงบประมาณที่จำกัด ด้วยเงื่อนไขของระเบียบต่างๆ ดังนั้นหลักนี้ให้เรายึดไว้ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน นี่คือหัวใจในเรื่องของการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน LPA ๒๕๖๕ ในด้านของหลักธรรมาภิบาล ในปีนี้เราได้รับผลการประเมินที่น้อยลง ก็ขอให้ทบทวนในเรื่องนี้ด้วยครับขอบคุณครับ

ที่ประชุม รับทราบและดำเนินการ

ประธาน


สอบถามที่ประชุมแล้วทุกคนไม่มีเรื่องที่จะนำเสนอแจ้งแล้ว จึงดำเนินการปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.





(นางสาวอาทิตย์ ทิพย์รุ่งโรจน์) ผู้จัดการรายการประชุม  
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล



(นายอำนาจ สงบุตร) ผู้ตรวจรายการประชุม  
ปลัดเทศบาล



(นายพงศ์สวัสดิ์ ดำรงอ่องตระกูล) ประธาน  
นายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน